

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TCĐ

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2024

V/v tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xoá điếm, tụ điếm phức tạp về ma túy.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Thuận;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về công tác phòng, chống ma túy; công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực,... Tuy nhiên, đánh giá tổng thể chung, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là xu hướng trẻ hóa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Tính đến ngày 16/10/2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 632 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy (278 người nghiện, 354 người sử dụng trái phép chất ma túy) và 53 người quản lý sau cai nghiện. Có 13/65 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (chiếm 20%); có 52/65 xã, phường, thị trấn có ma túy (chiếm 80%, trong đó xã, phường, thị trấn trọng điếm, phức tạp về ma túy loại III là: 07 xã, phường, thị trấn; xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy ít phức tạp là: 45 xã, phường, thị trấn).

Căn cứ Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024 của Bộ Công an về cao điếm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh,

triệt xoá điếm, tụ điếm phức tạp về ma túy (*thời gian từ 15/10/2024 đến 14/5/2025*); nhằm tạo chuyển biến căn bản và từng bước đẩy lùi ma túy, giảm số người nghiện ma túy và giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy trên địa bàn, hướng tới xây dựng “cấp xã, cấp huyện không ma túy”, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng với cơ quan mặt trận, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (*về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy*); Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 20/6/2023 của Tỉnh ủy (*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận*); Kế hoạch số 5549/KH-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (*về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025*); Kế hoạch số 3271/KH-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (*về Xây dựng “cấp xã, cấp huyện không ma túy” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2030*)... Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, trên các lĩnh vực, địa bàn, có trọng tâm, trọng điếm.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiến hành tổng rà soát phát hiện, rà soát, phát hiện, thống kê, lập danh sách, lên sơ đồ bảo đảm đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực về: **(1)** Số người nghiện ma túy; số người sử dụng trái phép chất ma túy; số người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; số người tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; số người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện ma túy; người có tiền sử nghiện ma túy, người có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy trong Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; **(2)** Điếm, tụ điếm phức tạp về ma túy, điếm có nguy cơ phức tạp về ma túy; đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy (***hoàn thành trước ngày 15/11/2024***).

Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm ma túy, xác định tuyến, địa bàn trọng điếm, phức tạp, đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán ma túy để phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh để nắm tình hình, trao đổi thông tin, phát hiện, đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, thường xuyên tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ, có chiều sâu, phát huy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất lượng ma túy thâm lậu vào địa bàn. Thực hiện có hiệu quả quy chế

phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tập trung tham mưu mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, bảo đảm 100% đối tượng có quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đều được thi hành theo quy định của pháp luật. Phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, không để xảy ra tình trạng chống phá, thâm lậu ma túy và các vật cấm khác, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng, diễn tập các phương án giả định để giải quyết kịp thời tình huống bất ngờ xảy ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai và phòng, chống tái nghiện ma túy.

5. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy để kịp thời phát hiện người nghiện ma túy tại địa bàn cơ sở và áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp. Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone để có sự điều chỉnh phù hợp. Chủ động rà soát cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế và thực hiện việc công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy phục vụ triển khai hiệu quả các biện pháp cai nghiện trên địa bàn. Cung cấp danh sách người nghiện đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và danh sách bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” do sử dụng ma túy cho lực lượng Công an cùng cấp. Kịp thời phát hiện, phối hợp với lực lượng Công an để xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật liên quan đến mua bán, sản xuất, sử dụng các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng, chống tác hại của thuốc lá để phòng ngừa hoạt động ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và Trung ương thường trú ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; tăng thời lượng phát sóng, đa dạng hóa các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao (*học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên,...*).

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai rộng rãi công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn ma túy; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa

ơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục; đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền tập trung tại các trường học để trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên về phòng, chống ma túy. Kịp thời phối hợp trong phát hiện, xử lý, giáo dục những trường hợp học sinh có biểu hiện vi phạm và phạm tội về ma túy.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thống nhất nội dung, phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ để truy xét mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng, đường dây, ổ, nhóm mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên, phong tỏa tài khoản; áp dụng hình phạt đối với các đối tượng bảo đảm nghiêm minh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy, thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương và yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trong tình hình hiện nay.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền phòng, chống ma túy, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy, hỗ trợ cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng dân cư; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

11. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, hội viên; vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thực hiện, coi công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Công an huyện, thành phố

tiến hành tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn bảo đảm đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực. Quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ các ngành chức năng ở cấp huyện, các xã/phường/thị trấn trọng điểm triển khai hiệu quả đợt cao điểm tập trung đấu tranh truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh*) để được hướng dẫn. Giao Công an tỉnh theo dõi, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên; đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- V01, C04 - Bộ Công an (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT, TCD. vTD

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Nam